

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

CC-307-01-AM

การสัมมนาเรื่อง Information Literacy ในมิติของอาเซียน

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 เวลา 09:00 – 12:00 น.

ห้องประชุม CC-307 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (CC) จ.ปทุมธานี

การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เป็นแนวคิดสากลและสมรรถนะหลักของบุคคลในศตวรรษที่ 21 การรู้สารสนเทศมีความสำคัญทั้งต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาทั้งในระดับพื้นฐานและระดับสูง ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิตโดยรวม และเกี่ยวข้องกับทักษะหลายด้าน เช่น Media Literacy และ ICT Literacy ประเทศต่างๆ ที่พัฒนาแล้วต่างให้ความสำคัญและถือเป็นนโยบายระดับชาติ โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ โดยองค์การหรือสมาคมทางวิชาชีพได้จัดทำมาตรฐาน แนวทางหรือตัวแบบการรู้สารสนเทศสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไป และกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เช่น สมาคมห้องสมุดวิทยาลัยและวิจัยแห่งสหรัฐอเมริกา (Association of College and Research Libraries) สมาพันธ์มัณฑนากรมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย (Council of Australian University Librarians) หรือแนวทางเรื่อง การรู้สารสนเทศ (The Information Literacy Guidelines) โดยยึดรูปแบบ "Big Six Model" เป็นกรอบการสอนเรื่องการรู้สารสนเทศ และบรรจุไว้ในหลักสูตรการสอนทุกระดับ นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของสิงคโปร์อย่างชัดเจน ในประเทศได้มีการวิจัยการรู้สารสนเทศในศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เกี่ยวกับการรู้สารสนเทศของนักเรียนและนักศึกษากลุ่มต่างๆ และมีผลงานวิจัยการพัฒนามาตรฐานการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนแต่ยังไม่ได้มีหน่วยงานใดนำไปประกาศใช้ การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้เรื่องการรู้สารสนเทศมีความจำเป็น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงเห็นสำคัญในการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและสถานภาพการศึกษา วิจัยการรู้สารสนเทศของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อการสร้างความสำเร็จของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้และการพัฒนาความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน

วิทยากร

- ศาสตราจารย์ ดร. ชุตินา สัจจามันท์ ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กำหนดการ

08:30 – 09:00 น.	ลงทะเบียน
09:00 – 09:15 น.	กล่าวต้อนรับและการเปิดการสัมมนา โดย ดร. ชฎามาศ ฐะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
09:15 – 10:15 น.	การรู้สารสนเทศ : แนวคิด การศึกษา และวิจัยในประเทศไทย และกลุ่มประชาคมอาเซียน โดย ศ. ดร. ชุตินา สัจจามันท์ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10:15 – 11:15 น.	การรู้สารสนเทศในโลกยุคดิจิทัล : นโยบายและมุมมองในมิติเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ดร. กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
11:15 – 12:00 น.	ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา โดย ศ. ดร. ชุตินา สัจจามันท์ และ ดร. กษิติธร ภูภราดัย

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

จุดน่าสนใจของหัวข้อวิชาการ

ให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและสถานภาพการศึกษาวิจัยการรู้สารสนเทศของประเทศไทย และประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะนำไปสู่การขยายผลเพื่อการสร้างความท้าทายของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้และการพัฒนาความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศอาเซียน